

## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. เตือนเกษตรกร-อุตุฯ รับมือมาตรฐานใหม่ ‘ยางพารา-ผลิตภัณฑ์’ รักษาขีดแข่งขันโลก	แนวหน้า
๒. กรมชลประทานขยับรื้อองค์กร ลุยลดสัดส่วนบุคลากร เพิ่มศักยภาพการทำงาน	แนวหน้า
๓. ‘หมอดิน’ เร่งสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แนวหน้า
๔. ‘ซีพีเอฟ’ ส่งไก่สดเข้าญี่ปุ่นเจ้าแรกคาดกลางปี ‘เกาหลีใต้-ตะวันออกกลาง’ ไฟเขียว	ประชาชาติธุรกิจ
๕. วิฤติข้าวช้าวนา ๖ จว.ลุ่มเจ้าพระยา สองเขื่อนใหญ่แห่งขอต-ข้าวนาปรังเริ่มขาดแคลนน้ำ	ประชาชาติธุรกิจ
๖. พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เนรมิตงาน...ในหลวงรักเรา ‘รักชาติ รักทรัพย์ากร’	เดลินิวส์
๗. เปิดโครงการ	เดลินิวส์
๘. นโยบายส่งเสริมพัฒนา...ขบวนการสหกรณ์	เดลินิวส์
๙. “จุมพล” เปิดนโยบายส่งเสริมพัฒนาขบวนการสหกรณ์	ไทยโพสต์
๑๐. ขยายตลาด อ.ต.ก.สู่ภูมิภาค หวังเพิ่มช่องทางให้เกษตรกร	คมชัดลึก
๑๑. พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดสอนอาชีพฟรี	คมชัดลึก
๑๒. เปิดงาน	บ้านเมือง
๑๓. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเตรียมจัดงาน มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิด รักชาติ-รักทรัพย์ากร	บ้านเมือง
๑๔. ค้นหาสุดยอด	ข่าวสด
๑๕. กปน.เตือนรับมือภัยแล้ง	ข่าวสด
๑๖. น้ำเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจไทย	มติชน
๑๗. ต้อนรับปีม้า	สยามรัฐ
๑๘. วัณสับปรดพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปแก้ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ	แนวหน้า
๒๐. กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทย งดใช้เครื่องมือต้องห้าม จับสัตว์น้ำฤดูปลาวางไข่	แนวหน้า

\*\*\*\*\*



## เดือนเกษตรกร-อุตา รับมือมาตรฐานใหม่ 'ยางพารา-ผลิตภัณฑ์' รักษาขีดแข่งขันโลก

นายสุรศักดิ์ พันธน์พ รองอธิบดีกรมและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา คณะทำงานพัฒนาสารสนเทศภาคเกษตรระดับประเทศ ได้มีการนำเสนอสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยในส่วนของยางพารามีประเด็นสำคัญ คือ การกำหนดมาตรฐานสากลเกี่ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ การประกาศใช้ร่างมาตรฐาน ISO/FDIS 17278 Determination of gel content of TSR (Technical Specified rubber :TSR) โดยให้มีกรทดสอบเจลคอนเทนต์ (Gel Content) ของยางแท่งหรือยางที่มีความหนืดต่ำ (Low viscosity : LOV) และการประกาศใช้ร่างมาตรฐาน ISO/FDIS 2000 Guidelines for the specification of TSR สำหรับกำหนดคุณภาพยางแท่ง LOV

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการปรับปรุงมาตรฐาน ISO 20290-2 Film wrapping natural rubber bales ในการใช้ฟิล์มห่อยางแผ่นหรือ Wrap ยางแผ่นรมควันเพื่อป้องกันการติดกันของแผ่นยางแทนการใช้เบงกไทยโซอยู่ ทั้งนี้เมื่อมีประกาศใช้มาตรฐานดังกล่าวแล้วทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการ จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อให้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ของไทยสามารถส่งออกและแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยขณะนี้ภาคเอกชนได้เริ่มหารือในเรื่องดังกล่าวกับทางกรมวิชาการเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรมไปเรียบร้อยแล้ว



## กรมชลประทานขยับร่องคันกร

- ลดสัดส่วนบุคลากร
- เพิ่มศักยภาพการทำงาน

นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานมีนโยบายที่จะพัฒนา ศักยภาพการทำงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด แม้จะมีจำนวนบุคลากรลดลงก็ตาม เพื่อไม่ให้ กระทบต่อการให้บริการประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ น้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบ ซึ่งใน ปัจจุบันกรมชลประทาน มีข้าราชการประมาณ 8,000 คน ลูกจ้าง ประจำประมาณ 18,000 คน และพนักงานข้าราชการประมาณ 4,000 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 28,000 คน ซึ่งได้มีการปรับลดลงไป แล้วมากกว่าครึ่ง จากเดิมมีข้าราชการถึง 9,000 คน ลูกจ้างประจำ 50,000 คน ไม่มีพนักงานข้าราชการ รวมแล้วประมาณ 59,000 คน ทั้งนี้ที่ผ่านมามี กรมชลประทานพยายามปรับปรุงตัวเอง เปลี่ยนแนวคิดการทำงานใหม่ เพราะในระยะเวลา 10-15 ปี ลูกจ้าง ประจำก็จะหมดไปไม่รับเพิ่ม ส่วนข้าราชการ จะรับเพิ่ม 1 คน

ทดแทนคนเก่าได้ 3 คน ซึ่งจะทำให้เหลือ ข้าราชการประมาณ 3,000 คน และจะมี พนักงานข้าราชการอีก 4,000 คน รวมแล้ว มีบุคลากรประมาณ 7,000 คนเท่านั้น ใน ขณะที่การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน จาก 24 ล้านไร่ เป็น 60 ล้านไร่ ในอนาคต จะต้องดำเนินการต่อไปโดยไม่สะดุด นายมนัสกล่าวอีกว่า การทำงาน ของกรมชลประทานในอนาคตนั้น จะต้อง จำเป็นเอกชนเข้ามาดำเนินการแทนอย่าง เดิมรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ำ การบำรุง รักษา การพัฒนาแหล่งน้ำ และภารกิจอื่นๆ ที่สามารถจ้างเหมาได้ ส่วนงานที่เป็นหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะต้อง โอนหรือมอบอำนาจให้หน่วยงานปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ไปดูแล ดังนั้นหากพิจารณาจำนวนบุคลากร ของกรมชลประทานจริงๆ แล้วในปัจจุบัน ซึ่ง มีประมาณ 26,000 คนนั้นไม่ถือว่าขาด เพียง

แต่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการใหม่ ลด จำนวนบุคลากรที่เป็นไขมันหรือส่วนเกินลง แต่สิ่งที่กรมชลประทานขาดนั้นก็คือ ขาดคน ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไข โดยพยายามเกลี่ยคนให้เหมาะสมกับงาน ปรับโครงสร้างบุคลากรใหม่ การเสนอขยับบาง ตำแหน่งที่เป็นส่วนเกิน แต่ถ้าพิจารณาแล้ว เห็นว่าหน่วยงานไหนขาดบุคลากรจริงก็จะไม่ขยับ แต่จะเสนอเพิ่มจำนวนบุคลากรให้ด้วยซ้ำ สำหรับ แนวทางในการเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรของกรมชลประทาน นั้น จะต้องมีการคัดเลือกคนเข้าทำงานให้ เข้มข้นขึ้น ต้องเอาคนดีคนเก่งเข้า รับผู้ที่ เรียนจบเกียรตินิยมเข้าทำงาน ขอบทุนเรียน ต่อต่างประเทศจากคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน(ก.พ.) เพิ่มขึ้นจากเดิม 7 ทุน เป็น 9 ทุน และต้องเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหากทำเช่น นี้ได้ แม้ในอนาคตบุคลากรจะลดลง แต่ก็จะไม่กระทบต่อการทำงาน



## 'หมอดิน'เร่งสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 มุ่งดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตรงกับความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก อีกทั้งเป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งในพื้นที่ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับผิดชอบ มีโครงการพระราชดำริที่สำคัญหลายโครงการ เช่น โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี โครงการปลูกป่าชายพัฒนาแม่ฟ้าหลวง จ.เพชรบุรี ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ (หนองพลับ-กัลดีหลวง) จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ได้ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและแก้ไขปัญหาตามสภาพพื้นที่เพื่อนำผลสำเร็จไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่รอบโครงการพระราชดำริและใกล้เคียง โดยเผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่ายหมอดินอาสาที่มีอยู่ในทุกพื้นที่ทั้งเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรปลอดสารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชนในท้องถิ่นเกษตรกรหมอดินอาสา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมดำเนินงาน จนเกิดเป็นภาคีเครือข่ายในการทำเกษตรอินทรีย์ กลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ำที่สามารถช่วยป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรม และการชะล้างพังทลายของทรัพยากรดิน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



# 'ซีพีเอฟ'ส่งไก่สดเข้าญี่ปุ่นเจ้าแรก คาคกลางปีนี้'เกาหลีใต้-ตะวันออกกลาง'ไฟเขียว

ซีพีเอฟพร้อมส่งออกไก่คุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยล็อตแรกไปญี่ปุ่น คาดจะได้ข่าวดีจากเกาหลีใต้ภายในกลางปีนี้ รวมถึงประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง

รายงานข่าวจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟเปิดเผยว่า ซีพีเอฟพร้อมส่งออกไก่สดแช่แข็งไปญี่ปุ่นเป็นล็อตแรกของประเทศไทย หลังจากญี่ปุ่นมั่นใจในคุณภาพอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานโลกปราศจากไข้หวัดนก 100%

ซีพีเอฟนับเป็นบริษัทไทยรายแรกที่มีการส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่มีการหยุดนำเข้าเนื้อไก่สดและเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทยมาเป็นเวลา 10 ปี เนื่องจากโรคระบาดไข้หวัดนกในปี 2547 โดยญี่ปุ่นมีการส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาหารเข้ามาตรวจสอบประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จนมั่นใจว่าประเทศไทยปราศจากโรคระบาดไข้หวัดนก และการผลิตได้มาตรฐานระดับโลก โดยมุ่งเน้นการผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับประชาชน

ทั้งนี้ น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปสัตว์ปีกปลอดภัย พร้อมชมความพร้อมการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็งล็อตแรกไปประเทศญี่ปุ่น ณ โรงงานฆ่าและแปรรูปเนื้อไก่ อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศผู้นำเข้าอื่น ในเรื่องการส่งออกอาหารปลอดภัยของประเทศไทย

น.สพ.สรวิศกล่าวว่า มาตรฐานการผลิตไก่ของประเทศไทยถือเป็นมาตรฐานระดับโลก ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งจากประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป (อียู) และตะวันออกกลาง โดยมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นนับตั้งแต่ทางยุโรปยกเลิกการห้ามนำเข้า



จุดแข็ง - ไก่สดที่ฆ่าและแปรรูปเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ทำให้ผู้นำเข้าญี่ปุ่นพอใจมากเพราะนำไปใช้ปรุงแต่งอาหารได้ทันที ซึ่งเป็นจุดได้เปรียบบราซิลคู่แข่งของไทย

เนื้อไก่สดของไทย เมื่อปี 2555 ปัจจุบันซีพีเอฟเป็นรายแรกที่ดำเนินการผลิตเนื้อไก่สดส่งออกญี่ปุ่น และคาดว่าจะได้ข่าวดีจากเกาหลีใต้ภายในกลางปีนี้ รวมถึงประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง

นายสุชาติ สิทธิชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ รับผิดชอบโรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคชชัย กล่าวว่า ไก่สดแช่แข็งล็อตแรกที่จะส่งออกไปญี่ปุ่นนั้นผ่านกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่อาหารสัตว์ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงพัก ฟาร์มไก่เนื้อ เปิดเนื้อ โรงงานฆ่าและแปรรูป โรงงานอาหารสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า จนถึงกระบวนการจัดจำหน่ายสู่ผู้บริโภค เป็นขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ทำให้บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภัยได้อย่างเข้มงวดทั้งห่วงโซ่การผลิตด้วยระบบการแปรรูปและการผลิต

อันทันสมัย ที่สำคัญสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิต

"โรงงานแปรรูปไก่โคชชัย เป็นโรงงานผลิตครบวงจร ตั้งแต่อาหารสัตว์ มีการเลี้ยงไก่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เมนต์ และโรงงานแปรรูปด้วยเทคโนโลยีระดับโลก ทั้งสายการผลิตดังกล่าวมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) และเพื่อยืนยันการผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) ซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัท" นายสุชาติกล่าว

นายประสิทธิ์ ฉลองชัยชาญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนโดซึ่งจำกัด กล่าวว่า ไก่สดแช่แข็งล็อตแรกของซีพีเอฟที่จะส่งออกไปญี่ปุ่นมีปริมาณ 22,800 กิโลกรัม ซึ่งเป็นไก่สดที่ผลิตจากกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยของ



โรงงานแปรรูปโซเดียม ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดตลอดเวลา

“ไก่สดแช่แข็งที่บริษัททำการส่งออกในครั้งนี้ ถือเป็นล็อตแรกที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากประเทศไทย หลังจากที่หยุดการนำเข้ามาเป็นเวลา 10 ปี ญี่ปุ่นต้องการนำเข้าเนื้อไก่สดจากไทย ซึ่งจะเข้าไปเติมเต็มความต้องการของตลาดได้ เนื่องจากการผลิตของไทยมีความประณีต และคาดว่าภายใน 2-3 ปี เนื้อไก่สดจากไทยจะสามารถขึ้นเป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่น” นายประสิทธิ์กล่าว และเสริมว่า

ก่อนเกิดไข้หวัดนกในปี 2547 ขึ้นในประเทศไทย ญี่ปุ่นนำเข้าไก่สดจากไทยปีละกว่า 200,000 ตัน แต่หลังจากไทยเกิดการระบาดของไข้หวัดนก ญี่ปุ่นก็หันไปนำเข้าไก่สดจากบราซิลแทน โดยมีการนำเข้าประมาณ 350,000 ตัน ในปีที่ผ่านมา (ปี 2556)

ในไตรมาสแรกของปี 2557 นี้ ซีพีเอฟ คาดว่าไทยจะส่งออกไก่สดไปญี่ปุ่นได้ประมาณ 5,000 ตัน และจะส่งออกได้มากขึ้นเป็นลำดับ คาดว่าทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 80,000-100,000 ตัน และคาดว่าไทยจะใช้เวลาจากนี้อีก 2-3 ปี จึงจะสามารถส่งออกไปญี่ปุ่นได้ปีละ 200,000 ตัน เท่ากับปริมาณการส่งออกในอดีต เพื่อรองรับการเปิดตลาดไก่สดในญี่ปุ่น นอกจากไก่สดแช่แข็งแล้ว บริษัทยังได้เตรียมความหลากหลายของสินค้าไว้อีกหลายรายการ เช่น ไก่ดิบนวดแบ่งโดยไม่ผ่านความร้อน หรือที่เรียกว่า Raw Karage และสินค้าประเภทไก่ทอดถึงสุกกึ่งดิบ หรือที่เรียกว่า Prefried Karage พร้อมทั้งในขั้นต่อไป บริษัทยังสามารถต่อยอดไปถึงสินค้าไก่สดเสียบไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย



# วิกฤตซ้ำชาวนา 6 จว.ลุ่มเจ้าพระยา สองเขื่อนใหญ่แห่งขอด-ข้าวนาปรังเริ่มขาดแคลนน้ำ

ชาวนา 6 จังหวัดฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยา ระวังน้ำเริ่มไม่พอ เหตุน้ำต้นทุนเขื่อน สิริกิติ์-ภูมิพลเหลือน้อย พื้นที่นาปรังโซน ปลายคลองชลประทานน้ำส่งไม่ถึงถึง เกษตรกรอ้างทองเร่งสูบน้ำเข้านา ด้านสิงห์บุรีหวั่นเปิดศึกชิงน้ำทำนาปี เดือน พ.ค. หากฝนไม่ตกกลางปีนี้ภาค กลางเสี่ยงขาดน้ำกิน-น้ำใช้

นายดิษฐพงศ์ มิตรรัตน์ วิศวกรชลประทาน ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักงาน ชลประทานที่ 12 ชัยนาท (สขป.12) เปิด เผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สขป.12 ดูแล รับผิดชอบการจัดสรรน้ำให้แก่พื้นที่เพาะ ปลูกการเกษตรทั้งหมด 6 จังหวัดฝั่งขวา ของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่ การเกษตรจำนวน 7 ล้านไร่ แต่เมื่อเดือน มกราคมที่ผ่านมา สามารถส่งน้ำสนับสนุนให้ พื้นที่การเกษตรได้เพียง 2.9 ล้านไร่เท่านั้น เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้อย

สถานการณ์น้ำล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา นำจากเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพลผันลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่ จังหวัดชัยนาทได้เพียง 3,000 ล้านลูกบาศก์ เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งในปี 2556 ช่วงเวลา เดียวกันสามารถผันน้ำได้ 6,800 ล้าน ลบ.ม. ขณะเดียวกันได้รับรายงานปริมาณ น้ำในเขื่อนภูมิพลเหลือเพียง 6,647 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 49% ของความจุอ่าง เหลือ น้ำต้นทุนที่ใช้การได้ 29% ขณะที่ปริมาณ น้ำในเขื่อนสิริกิติ์เหลือ 5,271 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นความจุอ่าง 55% ของความจุอ่างน้ำ ที่สามารถใช้งานได้ 36%

"ขณะนี้ สขป.12 กำลังจัดทำแผนการ จัดสรรน้ำเพื่อใช้ในการปลูกข้าวนาปี ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ หากมีคำสั่ง จากกรมชลประทานให้หยุดปล่อยน้ำ และกักน้ำต้นทุนในช่วงเวลาดังกล่าวจาก เขื่อนทั้งสองมีน้อย ประกอบกับฝน ไม่ตก จะทำให้พื้นที่มากกว่า 2 ล้านไร่ใน ภาคกลางได้รับผลกระทบอย่างหนัก" นายดิษฐพงศ์กล่าว

นายเพียว สุขวาศรี ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ใน พื้นที่อำเภอบางบาลยังไม่ประสบปัญหา ขาดแคลนน้ำ โดยขณะนี้มีนาข้าวในอำเภอบางบาลกว่า 1 แสนไร่ที่ใกล้จะเก็บเกี่ยว แล้ว แต่สิ่งที่ชาวนากังวลอย่างมากคือจะ ไม่มีน้ำทำนาในรอบต่อไปช่วงเดือน พฤษภาคมนี้

ด้านนายชนธิปไตย ตรงดี เกษตรจังหวัด สิงห์บุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ ปลูกข้าวนาปรังทั้งสิ้น 2.7 ล้านไร่ ขณะนี้ ชาวนาที่อยู่ปลายคลองชลประทานเริ่มได้ รับผลกระทบแล้ว เนื่องจากมีการปล่อยน้ำ สู่อ่างชลประทานน้อยลง เนื่องจากน้ำ ต้นทุนจากเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก มีปริมาณ ที่ต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้กรมชลประทานได้ปรับลด เป้าการทำนาใน 23 จังหวัดภาคกลางลุ่ม แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556-เมษายน 2557 โดยปรับลดจาก เป้าเดิม 9.17 ล้านไร่ เหลือ 4 ล้านไร่ เพราะ



เสี่ยงขาดน้ำ - ชาวนาใน 6 จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทำนาปริงเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะนาที่อยู่ปลายคลองชลประทาน และยังมีความเสี่ยงมากที่จะไม่มีน้ำทำนาปีในเดือน พ.ค.นี้ เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพลเหลือน้อย ซึ่งกรมชลประทานจะส่งน้ำให้เพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้น

ปริมาณน้ำต้นทุนเหลือน้อย หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้และกรมชลประทานหยุดปล่อยน้ำช่วงต้นเดือนมีนาคม จะส่งผลกระทบต่อปีถึงการทำนาปีในเดือนพฤษภาคมนี้ สำหรับนาข้าวจังหวัดสิงห์บุรี ขณะนี้ต้นข้าวอายุประมาณ 20-60 วัน กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้อง หากขาดน้ำจะทำให้ผลผลิตต่ำลง ซึ่งพื้นที่นาที่อยู่บริเวณปลายคลองชลประทานกำลังประสบปัญหานี้ และมีแนวโน้มที่จะเกิดศึกแย่งน้ำกันทำนาปีอีกด้วย เพราะกรมชลประทานมีนโยบายจะหยุดส่งน้ำเพื่อการเกษตร แต่จะส่งเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อรักษาระบบนิเวศเท่านั้น

“คาดว่าชาวนาจะแห่กันซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อแย่งน้ำที่จัดสรรเพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศมาใช้ทำนา ซึ่งจะทำให้ช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงกลางปีนี้อากาศกลางเสี่ยงต่อการขาดน้ำอุปโภคบริโภค หากมีฝนตกมากก็จะรอดพ้นจากวิกฤติ แต่หากฝนน้อยจะทำให้

เข้าสู่ภาวะวิกฤตแน่นอน” สอดคล้องกับนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า ปัจจุบันนาข้าวในจังหวัดอ่างทองกว่า 23,700 ไร่ ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ปลายคลองชลประทานน้ำไปไม่ถึงถึง ทำให้ชาวนาเริ่มแห่ไปซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อมาสูบน้ำเข้านามากขึ้น และหากฝนไม่ตกจะเป็นการซ้ำเติมชาวนามาก

ทั้งนี้ จากการสอบถามชาวนาหลายรายต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่า เริ่มมีความกังวลแล้วว่าปีนี้จะได้ผลผลิตน้อย เนื่องจากข้าวเจริญเติบโตไม่เต็มที่จากการขาดน้ำ และเป็นห่วงการทำนาครั้งต่อไปในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม หากฝนไม่ตกจะเป็นการซ้ำเติมชาวนาอย่างมหาศาล

อย่างไรก็ตาม ชาวนาส่วนใหญ่จะยังคงเดินหน้าทำนาต่อไปแม้ว่ากรมชลประทานจะขอร้องให้หยุดทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง หรือจะหยุดปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็ตาม





# พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในหลวงรักเรา.. ในหลวงรักเรา 'รักษาดี รักษาพยาบาล'

ประเทศไทยดินแดนแห่งความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด มีความหลากหลายของพันธุ์กรรมและทรัพยากรธรรมชาติมากมายสมควรที่คนไทยควรตระหนักและร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์พันธุ์กรรมและทรัพยากรไทยให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดงานมหกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง



## เกษตร คือไทย

ในหลวงรักเรา 'รักษาดี รักษาพยาบาล' เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ตลอดจนขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร เพื่อนำไปสู่การขยายผลองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์กรรมและทรัพยากรไทยให้แพร่หลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น



นางจารุณี อังกุลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ จัดงานมหกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรักเรา 'รักษาดี รักษาพยาบาล' ระหว่าง วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30-18.00 น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร จังหวัดปทุมธานี เป็นงานมหกรรมยิ่งใหญ่ประจำปีของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ที่ทุกคนไม่ควรพลาด เพราะที่นี่มีครั้งแรก



กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานปีนี้ เน้นนำเสนอคุณค่าของพันธุ์กรรมและทรัพยากรของไทย ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานใหม่ 2 พิพิธภัณฑสถานเป็นครั้งแรก ได้แก่ "พิพิธภัณฑสถานเกษตรพันธุกรรม" อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 พบความยิ่งใหญ่ของเกษตรพันธุกรรมพืชไทย มรดกล้ำค่าจากบรรพชนส่งถึงลูกหลานไทย และ "พิพิธภัณฑสถานปลาทองไทย" อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 เรือนวิจิตรบรรจงด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยไฮโดรแกรม สัมผัสธรรมชาติตื่น

ตื่นระทึกกับการเดินป่ากลางคืน เรือนวิจิตรของสรรพชีวิตต่าง ๆ มากมาย รั้วบัตรเข้าชมฟรี ไม่มีค่าให้ถ่ายในช่วงงานนี้เท่านั้น

นอกจากความพิเศษในการเปิดพิพิธภัณฑสถานใหม่ 2 พิพิธภัณฑสถานแล้ว ยังเปิดให้ชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องใหม่ชื่อ "ทรัพย์ดินดินเหล็ก" ที่สะท้อนสถานะปัจจุบันอย่างสนุกสนาน จากเดิมที่มีให้ชมอยู่แล้ว 2 เรื่องคือ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" และ "แผ่นดินของเรา" พร้อมเปิดให้เข้าชมห้อง "มหัตถกรรมห้องสูง" นำเสนอความสุขในชีวิตเกษตร





# เดลินิวส์

วันที่ : จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : - ฉบับที่ : 23,496 หน้า : 28

คอลัมน์ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในหลวงรักเรา 'รักษาดี รักษาพยาบาล'



ด้วยระบบไฮโดร การขยายพันธุ์ที่แบบความแน่น ง่ายแต่ได้ผลจึง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน สู้กับภาวะโลกร้อน การดองมะขามตากแห้งให้ร่อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี การประจักษ์เครื่องจักสาน ผักดอง พืชตระกูลถั่ว หนากว่ ๑๑๗ วิทยุภาพไทย การแพทย์ทางเลือก และชุดยอคหมอพื้นบ้าน 4 ภาค เวทีการแสดงวิถี เกษตรไทย เป็นต้น

เปิดอาณาจักรพันธุกรรมไทย การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมพบผู้ค้นคืนพันธุกรรมกลับสู่สังคม จากตัวจริงเสียงจริง พบกับพันธุ์ไม้แปลก พันธุ์ไม้ป่า พันธุ์ไม้ที่ไม่ค่อยรู้จัก ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ขวานแก่พันธุกรรมจาก 4 ภาค

ชม ชิม ช้อป ชิล ชิล ใน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ พันธุ์ไม้หายากชนิด อาหารพื้นเมือง ชุดชุดอาหารคุณภาพ ราคาดี ร้อย 4 ภาค อาหาร และเครื่องดืมเพื่อสุขภาพ จากเครือข่ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เกษตรฯ มากกว่า 100 ร้าน เรียนรู้ "วิธาของแผ่นดิน" และอบรมเชิงปฏิบัติการ มากกว่า 80 วิธา ฟรี อาทิ เกษตรโพธิ์อิน วัน สร้างเงินล้านด้วย การทำเกษตรผสมผสาน ระบบผลิตเป็ชกสลับ ทั้งแก่งตั้งข้าว การผลิตพลังงานทดแทนจากขางนา

การขยายพันธุ์ที่แบบความแน่น ง่ายแต่ได้ผลจึง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน สู้กับภาวะโลกร้อน การดองมะขามตากแห้งให้ร่อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี การประจักษ์เครื่องจักสาน ผักดอง พืชตระกูลถั่ว หนากว่ ๑๑๗ วิทยุภาพไทย การแพทย์ทางเลือก และชุดยอคหมอพื้นบ้าน 4 ภาค เวทีการแสดงวิถี เกษตรไทย เป็นต้น

เป็นครั้งแรกที่เกิดให้ประชาชนเข้ามา พิพิธภัณฑสถานใหม่ล่าสุด ซึ่งมีความทันสมัยและสวยงามเป็นพิพิธภัณฑสถานมีชีวิต ได้รับความรู้ ความสุข ความสนุกสนานเต็มรูปแบบ และไฮไลต์สำคัญในงานครั้งนี้ คือการเปิดนำชมพิเศษยามค่ำคืนในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.30-19.30 น. ซึ่งมีวันสำคัญ คือวันมาฆบูชา และวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก ที่ทุกท่านสามารถแสดงความรักด้วยการเขียนรักการทำความดีของในหลวง และขอบแทนพระคุณพระองค์ท่านด้วยการเดินตามรอยพ่อ ตามความดีของแผ่นดิน" นางจารัฐ กล่าว

ใครที่อยากเรียนรู้หัตถกรรมพันธุกรรมและ ทรัพยากรไทย เชิญได้ใน งานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรักเรา "รักษาดี รักษาพยาบาล" วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจ้ำมโรงพยาบาลนวนคร ถนนพหลโยธิน อ.ปทุมธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2629-2218-18, 08-7959-7171 www.wisdomking.or.th facebook : wisdomkingfan และ Instagram : wisdomkingfan



## เดลินิวส์

วันที่ : จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : - ฉบับที่ : 23,496 หน้า : 28

คอลัมน์ : เปิดโครงการ



☒ นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “COACHING AND MENTORING” รุ่นที่ 1 ให้แก่ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนาย ประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ให้การต้อนรับ ณ บ้าน ทิพย์สวนทอง ต.บางพรหม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม



# นโยบายส่งเสริมพัฒนา...ขบวนการสหกรณ์



**“สหกรณ์”** ถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกำลังหลักที่อยู่เคียงคู่ และพัฒนาขบวนการสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสหกรณ์ทั้งในและนอกภาคเกษตรอยู่ภายใต้การดูแล ส่งเสริมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 8,087 สหกรณ์ มีสมาชิกกว่า 11.11 ล้านคน และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 6,077 กลุ่ม สมาชิก ประมาณ 621,000 คน ซึ่งมีปริมาณธุรกิจรวมกว่า 2.08 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในโอกาสที่ “นายจุมพล สงวนสิน” เข้ารับตำแหน่ง “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” คนใหม่ ได้กำหนดทิศทางและนโยบายส่งเสริมและพัฒนาาระบบสหกรณ์ใหม่ด้วยเช่นกัน อยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง???...ต้องติดตาม...

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงแนวนโยบายส่งเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ปี 2557 ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดทิศทางขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ของกรมฯ ที่มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเบื้องต้นเน้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเป็นทีม ทำงานด้วยความสามัคคี มีคุณธรรม มีจริยธรรม ซื่อสัตย์และโปร่งใส คำนึงภารกิจและหน้าที่ของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ซึ่งมุ่งดูแล ส่งเสริม พัฒนาและฟื้นฟูสหกรณ์ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีแผนส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยจะเข้าไปดูแลและสนองงานตาม



แนวพระราชดำริที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานแนวทางการรวมกลุ่มชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ยากไร้ ให้มีการรวมกลุ่มกันผลิตเพื่อให้เกิดการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชนในชุมชนให้



อยู่ดี กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปีนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังมีแผนเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี (AEC) ซึ่งจะเริ่มมีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมอบหมายให้กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน ประสานกับเครือข่ายสหกรณ์ในระดับอาเซียน และเอเชียแปซิฟิก เพื่อเร่งศึกษาข้อมูลรายละเอียดรวมถึงศึกษาผลกระทบจาก AEC ต่อระบบสหกรณ์ไทย เพื่อจะได้พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความ



(Smart Farmer) และสามารถ  
ออฟฟิศเซอร์ (Smart Officer)  
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  
สู่มาตรฐาน โครงการพัฒนาเป็น  
ศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่  
รองรับประชาคมอาเซียน โครงการ  
การเมืองเกษตรสีเขียว (Green  
Agriculture City) และโครงการ  
ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตร  
ทดแทนแรงงานเกษตร เป็นต้น

นายจุมพล กล่าวอีกว่า  
การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์วาระแห่ง  
ชาติด้านการสหกรณ์ เป็นนโยบาย  
ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน เพราะ

เพื่อให้เป็นสหกรณ์  
ต้นแบบ สหกรณ์  
ทั่วไป สหกรณ์ที่  
กำลังพัฒนา และ  
สหกรณ์ที่ ต้อง  
ดำเนินการแก้ไข  
เพื่อจะได้เข้าไปช่วย  
เหลือปรับปรุงแก้ไขให้  
คำแนะนำและพัฒนาได้ตรง  
จุดมากยิ่งขึ้น

เป็นแนวทางที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้  
กับระบบสหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นพลัง  
สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ  
ประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยกรมส่งเสริม  
สหกรณ์ จะเร่งดำเนินการตาม 5 ยุทธศาสตร์  
หลักประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและ  
พัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์วิถีชีวิต  
ประชาชนในชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุน  
และพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธี  
การสหกรณ์ให้เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่ม  
ศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต  
การตลาดและการเงินของสหกรณ์ ยุทธศาสตร์  
ที่ 4 สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็น  
เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการ  
สหกรณ์ และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูป  
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์  
และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการ  
พัฒนา ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันดำเนินการ  
...คาดว่า จะเป็นแนวทางช่วยเผยแพร่  
อุดมการณ์หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้เป็น  
ที่รู้จักและมีความเข้าใจอย่างแพร่หลาย ตลอดจน  
จนสามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน  
ไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดปัญหา  
ทุจริตและคอร์รัปชันได้

พร้อมในการก้าวเข้าสู่เวที ABC เน้นให้ปรับลด  
ต้นทุนการผลิตต่ำลง และยกระดับคุณภาพสินค้า  
สหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และ  
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่าง  
ประเทศ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแข่งขันได้และมี  
โอกาสทางการตลาดสูงขึ้น  
อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ ให้  
ขบวนการสหกรณ์มีส่วนช่วยกระจายสินค้าของ  
สมาชิกเพิ่มขึ้น เช่น สินค้าข้าวสาร ไข่ไก่  
ผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ เป็นต้น พร้อมสาน  
ต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่  
การผลิต มีการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณสินค้า  
สหกรณ์ และข้อมูลสถานที่หรือแหล่งจำหน่าย  
สินค้ารวมถึงมูลค่าสินค้าสหกรณ์ด้วย โดยเน้นให้  
พิจารณาคัดกรองสหกรณ์ แยกเป็นสหกรณ์ดีเด่น

ขณะเดียวกันยังมีแผนพัฒนาศักยภาพ  
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เน้นให้ทำงานวิจัยและงาน  
วิชาการด้านสหกรณ์มาช่วยแก้ไขปัญหให้กับ  
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมุ่งประสานความ  
ร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมตรวจ  
บัญชีสหกรณ์ และสนับสนุนสหกรณ์แห่ง  
ประเทศไทย เป็นการร่วมบูรณาการขับเคลื่อน  
พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งระบบ เพื่อ  
สร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์  
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังมี  
แผน สานต่อโครงการพัฒนานิคมสหกรณ์และ  
สหกรณ์นิคม โดยเฉพาะการเร่งรัดการจัดที่ดิน  
และส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง  
ทั้งยังมุ่งดำเนินการตาม นโยบายของ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ โครงการ  
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์



## “จุมพล” เปิดนโยบายส่งเสริมพัฒนาขบวนการสหกรณ์

### รายงานพิเศษ...

“สหกรณ์” ถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกำลังหลักที่อยู่เคียงคู่ และพัฒนาขบวนการสหกรณ์ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสหกรณ์ทั้งในและนอกภาคเกษตรอยู่ภายใต้การดูแล ส่งเสริมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 8,087 สหกรณ์ มีสมาชิกกว่า 11.11 ล้านคน และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 6,077 กลุ่ม สมาชิก ประมาณ 621,000 คน ซึ่งมีปริมาณธุรกิจรวมกว่า 2.08 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในโอกาสที่ “นายจุมพล สงวนสิน” เข้ารับตำแหน่ง “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” คนใหม่ ได้กำหนดทิศทางและนโยบายส่งเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใหม่ด้วยเช่นกัน อยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง???... ต้องติดตาม...

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงแนวนโยบายส่งเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ปี 2557 ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดทิศทางขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ของกรมฯ ที่มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เกิดความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเบื้องต้นเน้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเป็นทีม ทำงานด้วยความสามัคคี มีคุณธรรม มีจริยธรรม ซื่อสัตย์และโปร่งใส ตามภารกิจและหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมุ่งดูแล ส่งเสริม



พัฒนาและฟื้นฟูสหกรณ์ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายด้วยสหกรณ์ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีแผนส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจะเข้าไปดูแลและสนับสนุนงานตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานแนวทางการรวมกลุ่มชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ยากไร้ ให้มีการรวมกลุ่มกันผลิตเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้อยู่ดี กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปีนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังมีแผนเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (AEC) ซึ่งจะเริ่มมีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมอบหมายให้กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน ประสานกับเครือข่ายสหกรณ์ในระดับอาเซียน และเอเชียแปซิฟิก เพื่อเร่งศึกษาข้อมูลรายละเอียด รวมถึงศึกษาผลกระทบจาก AEC ต่อระบบสหกรณ์ไทย เพื่อจะได้พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ที่ AEC เป็นไปพร้อมลดต้นทุนการผลิตต่ำลง และยกระดับคุณภาพสินค้าสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และเป็น

ที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแข่งขันได้และมีโอกาสทางการตลาดสูงขึ้น

อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ ให้ขบวนการสหกรณ์มีส่วนช่วยกระจายสินค้าของสมาชิกเพิ่มขึ้น เช่น สินค้าข้าวสาร ไข่ไก่ ผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ เป็นต้น พร้อมสานต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิต มีการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณสินค้าสหกรณ์ และข้อมูลสถานที่หรือแหล่งจำหน่ายสินค้า รวมถึงมูลค่าสินค้าสหกรณ์ด้วย โดยเน้นให้พิจารณาคัดกรองสหกรณ์ แยกเป็น สหกรณ์ดีเด่นเพื่อให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ สหกรณ์ทั่วไป สหกรณ์ที่กำลังพัฒนา และสหกรณ์ที่ต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไข ให้คำแนะนำและพัฒนาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันยังมีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เน้นให้นางงานวิจัยและงานวิชาการด้านสหกรณ์มาช่วยแก้ไขปัญหให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นการร่วมบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งระบบ เพื่อสร้างเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังมีแผนสานต่อการพัฒนาสินค้าสหกรณ์และสหกรณ์นิคม โดยเฉพาะการเร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมุ่งดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) และสมาร์ทออฟฟิศเออร์ (Smart Officer) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โครงการพัฒนา

เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่รองรับประชาคมอาเซียน โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) และโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรกร เป็นต้น

นายจุมพลกล่าวอีกว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ประการด้านวิชาการสหกรณ์เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน เพราะเป็นแนวทางที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ทั้งประเทศ ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเร่งดำเนินงานตาม 5 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐขบวนการสหกรณ์ และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ในเอื้อต่อการพัฒนา ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันดำเนินการ คาดว่า จะเป็นแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต และการวิสาหกิจสหกรณ์ให้เป็นที่ยุติและมีความเข้าใจอย่างแพร่หลาย ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดปัญหาทุจริตและคอร์รัปชันได้



หลังจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ค.ก.) ประสบผลสำเร็จในการดำเนินกิจการตลาดเพื่อการเกษตร หรือที่เรียกกันติดปากว่า ตลาด อ.ค.ก. ตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มาตั้งแต่ปี 2517 จนสามารถสร้างรายได้แก่ อ.ค.ก.มีต่อกว่า 90 ล้านบาท ทำให้ อ.ค.ก.มองช่องทางขยายปีกกิจการตลาดเพื่อการเกษตรไปยังภูมิภาค เพื่อสนับสนุนเกษตรกรมีช่องทางระบายสินค้าในพื้นที่ กำหนดเบื้องต้น 6 จังหวัด บางแห่งเริ่มแล้วในปี 2556 ที่ผ่านมาก คาดหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มปีละ 11-13 ล้านบาท

การขยายตลาด อ.ค.ก.ไปยังภูมิภาค ในครั้งนี้ ลาวีณ์ ปรากฏการณ์ ร่องผู้ช่วยการ อ.ค.ก. ด้านกิจการภูมิภาค บอกว่า เริ่มแล้วเมื่อปี 2556 ในพื้นที่ 2 จังหวัด จากเป้าหมายที่ตั้ง 6 แห่ง คือ บริเวณแยกศรี-ลีเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง บนเนื้อที่ 21 ไร่ เน้นตลาดพันธุ์ไม้ และที่ ต.พะวง ถนนสงขลา-เกาะขอม อ.เมือง จ.สงขลา ในพื้นที่ 11 ไร่ เน้นทำเป็นศูนย์อาหารคุณภาพ เนื่องจากอยู่ใกล้ศูนย์ราชการ จึงทำเป็นศูนย์อาหารคุณภาพและตลาดสดต้นแบบ มีร้าน

กาแฟ ร้านไอทีอป เปิดสถานแสดงให้ แก่โรงเรียน และมีแผนจะผลักดัน ตลาดกลางสงขลาขึ้นแทน เบสท์ออฟ เอเชีย ภาคใต้ ในอนาคตอันใกล้ด้วย ส่วนอีกแห่งที่จะดำเนินการ ในเร็วนี้ ที่ริมทางหลวงหมายเลข 304 เขาคันทรง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ 27 ไร่ จะเน้น



อ.ค.ก. อ.น.ก. พงษ์ภักดิ์

## ขยายตลาด อ.ค.ก.สู่ภูมิภาค หวังเพิ่มช่องทางให้เกษตรกร

เป็นตลาดชุมชน ของศิษย์ของเมืองแปดริ้ว อาหารมะม่วง ชมเมเปิ้ล ไม้ดอกไม้ประดับ มีกรรแกกพันธุ์ไม้ กกล้วยไม้ เป็นต้น ที่เหลือ อีก 3 แห่ง จะทยอยสร้างอีก 3 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ขอนแก่น และนครราชสีมา การขยายตลาด อ.ค.ก.ไปยังภูมิภาคในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบบตลาดสินค้าเกษตร และส่งเสริมระบบตลาดกลางในระดับชุมชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถรวบรวมและกระจาย ผลผลิตไปยังตลาดกลางภูมิภาค โดยระยะ

เริ่มต้น อ.ค.ก.ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกร และผู้ประกอบการในชุมชนเข้ามาจำหน่าย สินค้าและผลิตภัณฑ์ฟรี 6 เดือน เพื่อเป็นการทดสอบตลาด และหาก ตลาดมีแนวโน้มสดใส หรือติดตลาด แล้ว อ.ค.ก.จะหารือกับองค์กรในท้องถิ่น อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด อบจ. อบต. ในการกำหนดค่าเช่า สำหรับผู้ค้าที่เหมาะสมต่อไป

### “ส่วนการพัฒนาตลาด

อ.ค.ก.ในภูมิภาค เราไม่ได้มุ่งหวังจะดำเนินการเพื่อแสวงหากำไรหรือรายได้ แต่มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร รวมทั้งต้องการพัฒนาพื้นที่ของ อ.ค.ก.ที่กระจายอยู่ ทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สามารถส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนได้มีรายได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงคิดว่าหากทุกอย่างเข้าที่ อ.ค.ก.จะมีรายได้ปีละ 11-13 ล้านบาท ส่วน

ตลาด อ.ค.ก. กรุงเทพฯ มีรายได้ปีละ 90 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายปีละ 50 ล้านบาท และที่ อ.ค.ก.เค็มโตมา ได้ทุกวันนี้เพราะเกษตรกร จะ มีใจศ.ค.ก.จะไม่ทิ้งเกษตรกร อย่างแน่นอน” ลาวีณ์ กล่าว



ลาวีณ์ ปรากฏการณ์ - บทบาท

การสร้างตลาด อ.ค.ก.ในภูมิภาค นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางของเกษตรกรที่จะได้มีเวทีในการระบายสินค้าในชุมชนสู่ผู้บริโภค อย่างแท้จริงในอนาคตอันใกล้



● พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญสมศรีเข้าอบรม “วิชาของแผ่นดิน” และอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 30 วิชา ฟรี ในงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรักเรา “รักษาดี รักทวีพยากร” ระหว่าง 12-18 ก.พ.นี้ สำหรับอาชีพที่น่าสนใจ อาทิ เกษตรโพธิ์อินวัน สร้างเงินล้านด้วยการทำเกษตรผสมผสาน ระบบผลิตเบียร์กลั่นแห้งแก้งน้ำ การผลิตพลังงานทดแทนจากยางนา การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น ง่ายแต่ได้ผลจริง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน สู้กับภาวะโลกร้อน การดองมะขามยักษ์ให้อร่อยเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการปรับระดับเครื่องจักรสาน ผักดอง พืชตระกูลส้ม หนากว่อก ฯลฯ วิถีสุขภาพไทย การแพทย์ทางเลือก และสุดยอดหมอยพื้นบ้าน 4 ภาค เวทีการแสดงวิถีเกษตรไทย เป็นต้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2529-2212-13, 08-7359-7171 [www.wisdomking.or.th](http://www.wisdomking.or.th) facebook : [wisdomkingfan](https://www.facebook.com/wisdomkingfan) และ Instagram : [wisdomkingfan](https://www.instagram.com/wisdomkingfan)





# บ้านเมือง

วันที่ : จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่ : 3,726 หน้า : 4

คอลัมน์ : เปิดงาน



เปิดงาน...ยุค ดิมเนฮอมทอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และ รวบรวมดาวและลูกทูน พร้อมด้วย พ.อ.ดร.นาทิกอติภค แสงสนธิ ผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. พร้อมคณะร่วมเปิดงาน ครบรอบ 10 ปี อพท. และมอบรางวัลจากโครงการ "Thailand Sustainable Tourism Awards 2013" ที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน



### พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเตรียมจัดงาน

#### ● มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดรักชาติ-รักทรัพยากร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดงานยิ่งใหญ่ประจำปี เนรมิตงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรักเรา "รักชาติ รักทรัพยากร" ระหว่าง 12-18 ก.พ.57 นี้ ชูแนวคิด "รักชาติ รักทรัพยากร" หวังกระตุ้นคนไทยอนุรักษ์ และเผยแพร่พันธุกรรมและทรัพยากรไทยให้แพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น

นางจารัฐ จงพุดศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรักเรา "รักชาติ รักทรัพยากร" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลนคร จังหวัดปทุมธานี ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานมหกรรมยิ่งใหญ่ประจำปีของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ทุกคนไม่ควรพลาด เพราะชื่อนี้มีครั้งเดียว สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานนี้ ได้แก่ เสนอคุณค่าของพันธุกรรมและทรัพยากรของไทย ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด พร้อมเปิดตัวพิพิธภัณฑสถานใหม่ อาทิ "พิพิธภัณฑสถานทรัพยากรพันธุกรรม" ที่แสดงให้เห็นถึงพันธุกรรมพืชไทย มรดกล้ำค่าจากบรรพชนส่งถึงลูกหลานไทย พร้อมด้วย "พิพิธภัณฑสถานป่าดงพญาไฟ" ผ่านการเวียนสู่วัฒนธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยไฮโลแกรม

สมัยสงครามชาติต้นต้นระทึกกับการเดินป่ากลางคืน การจัดการกรรมาด็อกแรลลี "ตามรอยพ่อ" ในพิพิธภัณฑสถานในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 และแสดงนวัตกรรมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงใหม่ๆ เพื่อการพึ่งพาตนเอง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมีทางเลือกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังจัดอบรม "วิชาของแผ่นดิน" และอบรมเชิงปฏิบัติการ มากกว่า 30 วิชาฟรี สำหรับอาชีพที่น่าสนใจ อาทิ เกษตรโพธิ์อินทนิล สร้างเงินล้านด้วยการทำเกษตรผสมผสานระบบผลิตเบียดกลับแห้งกล้วยข้าว การผลิตพลังงานทดแทน

จากยงนา การขยายพันธุ์พืชแบบควบคุมง่ายแต่ได้ผลจริง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน สู้กับภาวะโลกร้อน การต่อมะขามยักษ์ให้อร่อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประชันเครื่องจักรสาน ผัดตอง พืชตระกูลส้ม หมากเฒ่า ฯลฯ วิถีสุขภาพไทย การแพทย์ทางเลือก และสุดยอดหมอยพื้นบ้าน 4 ภาค เวทีการแสดงวิถีเกษตรไทย การจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ พันธุ์ไม้หายากชนิด อาหารพื้นเมือง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2529-2212-13, 08-7869-7171 www.wisdomking.or.th facebook wisdomkingfan และ Instagram wisdomkingfan



**ค้นหาสุดยอด** - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตรกรรมทรวงปทุมธานี กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสถานีโทรทัศน์ฟาร์ม แชนเนล จัดงานเปิดตัวโครงการ My Little Farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร ปีที่ 5 พร้อมประกาศผลการคัดเลือก 10 โรงเรียน ที่ผ่านเข้าสู่วงการแห่งชั้นจริง ที่สถาบันกัญดา มุฟวิ ทาวน์



## กปน.เดือนรับมือภัยแล้ง

กปน. - นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าปกติ ซึ่งหลายฝ่ายรับทราบสัญญาณได้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้ว เนื่องจากเขื่อนใหญ่ ทั้งเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำในเขื่อนที่สามารถใช้งานได้เหลืออยู่เพียง 29% และ 36% ตามลำดับ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกปน.รู้สึกกังวลใจ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว รวมถึงกิจกรรมการใช้น้ำของประชาชนซึ่งเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่สถานที่กักเก็บน้ำกลับมือผู้เท่าเดิม เพราะไม่ได้ก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

นายธนศักดิ์กล่าวต่อว่า กปน.ได้ประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมแผนบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่จะเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปา แต่ต้องขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เนื่องจากน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปามีผลต่อการใช้น้ำของภาคส่วนอื่น โดยเฉพาะภาคเกษตร ที่สำคัญต้องสำรองไว้เผื่อปีหน้าด้วย และขอฝากไปยังสถานศึกษาต่างๆ ควรส่งเสริมให้ทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนให้ร่วมกันประหยัดการใช้น้ำและเห็นความสำคัญของน้ำ เพื่อให้ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต



# นำเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจไทย

## อนาคตนาปรังลุ่มเจ้าพระยา

แผนการจัดสรรน้ำในทุกฤดูแล้ง แทบไม่ประสบผลสำเร็จเลยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เกษตรกรยังคงมุ่งมันเดินหน้าปลูกข้าวนาปรังเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแผนเสมอ น้ำทิ้งวดที่พื้นที่ส่วนเกิน ล้วนอยู่ในระดับหลักล้านไร่ขึ้นไปทุกครั้ง

เป็นเรื่องที่น่าหาคำตอบ พอๆ กับหาทางออก มากกว่าแค่รับรู้อะไรผ่านไปผ่านมาแล้วปีเล่าโดยว่างเปล่า

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่หลักในการผลิตข้าว เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มและมีน้ำต้นทุนจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนแควน้อย และจากลุ่มน้ำแม่กลองคอยสนับสนุน ความสำคัญของพื้นที่นี้เห็นได้จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดแผนปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศ 10.82 ล้านไร่ แต่เป็นของลุ่มน้ำเจ้าพระยาแห่งเดียวถึง 4.74 ล้านไร่ คิดเป็น 43.81%

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2557 ข้าวนาปรังปลูกจริงทั่วประเทศเพียง 7.46 ล้านไร่ ยังไม่เกินแผนด้วยซ้ำ แต่ใน

ช่วงเดียวกัน ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปลูกกลับมากถึง 5.88 ล้านไร่ หรือเกินกว่าแผน 1.12 ล้านไร่ไปแล้ว แสดงให้เห็นว่า พื้นที่อื่นยังปลูกข้าวนาปรังต่ำกว่าแผนด้วยซ้ำ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปลูกข้าวนาปรังมากกว่าแผนเป็นตัวอย่างชัดเจน

นโยบายรับจำนำข้าว น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจ ส่งผลให้พื้นที่ทำนาเชิงพาณิชย์ปลูกเพื่อขายอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นจากเดิมที่ปลูกทิ้งปืออยู่แล้ว ในขณะที่พื้นที่ชลประทานอื่น เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิถีชีวิตคนอีสานไม่นิยมทำนาปรังนัก ส่วนใหญ่หันไปปลูกพืชผักใช้น้ำน้อยอย่างอื่นแทน

ประการต่อมาเกี่ยวกับ แหล่งน้ำต้นทุน แม้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ชื่อว่ามีปริมาณน้ำชลประทาน แต่ก็จำกัดด้วยปริมาณจำกัดสรรเช่นกัน แต่พื้นที่เหล่านี้กลับมีแหล่งน้ำต้นทุนสำรองซึ่งไม่ค่อยมีในลุ่มน้ำอื่น โดยเฉพาะจากบ่อดอก หรือบ่อน้ำดิน ที่ขุดขึ้นเป็นตัวเสริม หรือบางครั้งเป็นตัวหลักในการเลี้ยงต้นข้าวหน้าแล้งให้รอดพ้นภาวะแห้งตายได้ หรือแม้กระทั่งน้ำที่กรมชลประทานวางแผนระบายเพื่อรักษาระบบนิเวศก็สามารถสูบไปใช้ได้เช่นกัน ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกมากกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำอื่น

ในบางพื้นที่ชลประทาน เช่น แดบ อ.ตาคี จ.นครสวรรค์ เดิมทีมีน้ำต้นทุนมากพอที่ไม่ต้องหวังถึงการขาดแคลน ปัจจุบันเกษตรกรยังต้องหันมาขุดบ่อดอก เนื่องจากเริ่มมีปัญหาน้ำในระบบมากขึ้นถึงขั้นไม่พอในบางช่วง นี่เป็นเหตุผลหนึ่ง

ที่ทำให้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำนาปรังเกินเป้าหมายเสมอ

นอกจากนั้น ความล้มเหลวในการดูแลด้านการตลาดและราคาพืชผลเกษตรกรโดยรวม ทำให้เกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยาเลือกที่จะปลูกข้าวที่มีระบบค่าประกันด้านราคาชัดเจนกว่าพืชอื่น กระทั่งกลายเป็นความเคยชินของเกษตรกร และตกอยู่ในวิถีการทำนาโดดๆ มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ขยายพื้นที่ปลูกข้าวอย่างเป็นล่ำเป็นสัน โดยไม่มีคำตอบว่าสุดท้ายจะได้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่

มุมมองกลับกันในอีกด้านหนึ่ง ข้าวเป็นพืชใช้น้ำเปลือง 1,000-1,200 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ฤดูกาลผลิต หากมุ่งที่จะทำนาอย่างไร้ข้อจำกัด ไม่เพียงส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งน้ำชลประทานใหม่ๆ หากยังรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้นทุน และมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย เท่ากับใช้ทรัพยากรน้ำไม่คุ้มค่า มีผลต่อต้นทุนการผลิต และการแข่งขันในตลาดโลกอีกด้วย

ถึงเวลาแล้วที่รัฐต้องพิจารณาการทำนาปรังอย่างจริงจัง มากกว่าปล่อยให้กรมชลประทานคอยส่งเสียงเตือนให้ทราบงัดทำนาปรังส่วนเกินในฤดูแล้งเพียงประการเดียว

ชลาลัย สมภารมณี



ต้อนรับปีม้า...วีรวิทย์ อมรกิจชัย ผอ.ก.ฝ่ายโสตฯ เป็นตัวแทน สยามรัฐ มอบของขวัญ  
ปีใหม่ แก่ โอฟาร์ พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่กรมส่งเสริมการเกษตร  
เมื่อวันก่อน



# วันสัปดาห์พร้อมดื่ม

## ผลิตภัณฑ์แปรรูปแก้ปัญหาลิ้นค้าเกษตรราคาตกต่ำ

### รายงานพิเศษ

ปัญหาาราลิ้นค้าเกษตรตกต่ำ เป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของเกษตรกรที่ผลิตพืชผลทางการเกษตรเกือบทุกชนิด เนื่องจากลิ้นค้าเกษตรในช่วงฤดูกลางที่ผลผลิตออกพร้อมกันจนเกินความต้องการของตลาด ทำให้ผลผลิตล้นตลาดราคาให้ต่ำลง ซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตรสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร จึงได้หาวิธีการแก้ปัญหาลิ้นค้าราคาตกต่ำในช่วงฤดูกลางเก็บเกี่ยว โดยการนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าแทนการจำหน่ายผลสด

สัปดาห์ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีพื้นที่ปลูกจำนวนมากเมื่อถึงฤดูกลางเก็บเกี่ยวจะประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ทั้งที่สัปดาห์เป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารที่ดีเหมาะกับผู้นบริโภคทุกเพศทุกวัย จึงไม่ควรปล่อยให้สูญเสียบางโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มวันสัปดาห์พร้อมดื่มขึ้น

เครื่องดื่มวันสัปดาห์พร้อมดื่มที่ศึกษาวิจัยและพัฒนา นี้ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ แตกต่างจากลิ้นค้าที่มีขายตามท้องตลาด คือการใช้น้ำผลไม้สด



ผสมผงวันทำให้เนื้อน้ำผลไม้เป็นเจลที่สามารถใช้หลอดดูดเหมือนเครื่องดื่มทั่วไป สะดวกต่อการบริโภค อีกทั้งการใช้น้ำผลไม้แท้ทำให้มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น โดย



# แนวทาง

วันที่ : จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 11,987 หน้า: 13

คอลัมน์ : ฐานสลับประดพรอมคิม ผลิตภัณฑ์แปรรูปแก้ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ



น้ำสลับประดมีคุณค่าทางอาหารพวกแคลเซียมมาก ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน รองลงมา มีวิตามินซีช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ส่วนคุณค่าทางยาช่วยย่อยอาหาร ลดอาการแน่นท้อง เป็นต้น ที่สำคัญคือวิธีการแปรรูปเครื่องคิมรุ่นผลไม้พร้อมคิม นั้น มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถผลิตได้ในระดับครัวเรือน เกษตรกรสามารถแปรรูปเพื่อจำหน่ายในช่วงที่ผลผลิตราคาตกต่ำ เป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกวิธีหนึ่ง

สำหรับขั้นตอนการทำน้ำสลับประดพร้อม

คิม เริ่มจากนำสลับประดปอกเปลือก ผานดาและล้างให้สะอาด นำเข้าเครื่องคั้นน้ำหรือเครื่องแยกกากเอาแต่น้ำ จากนั้นใช้น้ำสะอาดสัดส่วน 500 กรัมค่อน้ำสลับประด

500 กรัม หรืออัตราส่วน 1:1 คั้นน้ำสะอาดจนร้อนจึงใส่ส่วนผสม ได้แก่ น้ำตาล 80 กรัม กรดซิตริก (กรดมะนาว) 0.85 กรัม ผงวุ้น 2 กรัม คนให้ละลาย แล้วเทน้ำสลับประดที่เตรียมไว้ คั้นค่อไปในอุณหภูมิที่ 85 องศาเซลเซียส ประมาณ 5 นาที เพื่อฆ่าเชื้อโรค จากนั้นเทใส่ด้วยพลาสติกหรือภาชนะที่เตรียมไว้รอให้เย็น ปิดด้วยฟิล์มพลาสติก แล้วนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อรอการจำหน่ายหรือบริโภคในครัวเรือน

จากการนำเครื่องคิมรุ่นสลับประดพร้อมคิมไปให้ผู้บริโภคทดลองชิมตามงานนิทรรศการต่างๆ ได้รับการตอบรับดีมากทั้งเรื่องรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการเป็นเครื่องคิมเพื่อสุขภาพ และความแปลกใหม่ จึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้น่าจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ที่สำคัญคือสามารถช่วยเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรในช่วงผลผลิตล้นตลาดได้ ซึ่งไม่เพียงแต่กับสลับประดเท่านั้น ขณะนี้ยังได้มีการศึกษาพัฒนาว่านน้ำผลไม้ชนิดอื่น เช่น ลำไย เงาะ ลิ้นจี่ มังคุด หรือผลไม้ที่มีน้ำเยอะ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไป

เกษตรกรที่ปลูกผลไม้และประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดเป็นประจำ อยากแนะนำให้ลองแปรรูปสินค้าแทนที่จะขายแค่ผลไม้สดที่ได้ราคาตกต่ำไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของท่านแล้ว ยังเป็นการยืดอายุผลผลิตให้สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นด้วย ท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทร. 0-2940-5468 ในวันเวลาราชการ





# แนวหน้า

วันที่ : จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 11,987 หน้า: 14

คอลัมน์ : กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทย งดใช้เครื่องมือตอห้ำม จับสัตว์น้ำฤดูปลาวางไข่

## กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทย

### งดใช้เครื่องมือตอห้ำม จับสัตว์น้ำฤดูปลาวางไข่

นายชาวลิต พูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เป็นประจำทุกปี ที่กรมประมงจะประกาศปิดอ่าวไทยเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 15 พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงฤดูปลาที่มีไข่ ฉางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในฝั่งทะเลอ่าวไทย เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้แพร่

ขยายพันธุ์ตามฤดูกาล พร้อมขอความร่วมมือ ชาวประมงปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยปีนี้จะมีการทำพิธีปล่อยขบวนเรือตรวจประมงทะเลออกปฏิบัติภารกิจภายใต้ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในวันที่ 13 ก.พ. 2557 ที่บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลปากน้ำชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวกรมประมงจะประกาศห้ามให้ชาวประมงใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ทำประมงในช่วงเวลา ในพื้นที่จับสัตว์น้ำ

บางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี อย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการจับกุมทันทีไม่มีการผ่อนผันใดๆ ทั้งสิ้น

ด้านนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำนั้นครอบคลุมพื้นที่ทำการประมงประมาณ 26,400 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี โดยกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ที่อาจส่งผลกระทบต่อขยายพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทย